

สหราชอาณาจักรสรุปข้อตกลงครั้งสำคัญกับไอร์แลนด์เหนือ



เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรนายริชี ซูแน็ค และนางเอชูล่า วอนเดอ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ร่วมกันประกาศความสำเร็จในการทำความตกลงระหว่างสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งมีการเจรจากันมาต่อเนื่องนับจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยนายริชีกล่าวว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นการบรรลุความตกลงที่ข้ามผ่านอุปสรรคทางการค้าครั้งใหญ่ที่จะส่งผลให้การค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือขยายตัวต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้มีชื่อว่ากรอบความตกลงวินเซอร์ (Windsor Framework) ซึ่งครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีระหว่างกัน โดยสรุปได้ดังนี้

- สินค้าจากสหราชอาณาจักรที่ส่งไปยังไอร์แลนด์เหนือจะผ่านช่องทางสีเขียว (Green Lane) และจะกำหนดให้มีช่องทางสีแดง (Red Lane) สำหรับสินค้าที่จะส่งต่อไปยังประเทศอื่นในสหภาพยุโรป
- สินค้าที่ส่งมาจากไอร์แลนด์เหนือเข้ามายังสหราชอาณาจักรที่ผ่านช่องทางสีเขียวจะได้รับการผ่อนคลายการตรวจสอบและลดปริมาณเอกสารลง ขณะที่สินค้าผ่านช่องทางสีแดงจะยังคงการตรวจสอบเช่นเดิม
- กำหนดให้มีข้อยกเว้นที่เรียกว่า Stormont brake ซึ่งเปิดช่องทางให้ไอร์แลนด์เหนือสามารถแสดงความไม่เห็นด้วยต่อกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

- ภาษีการค้าและภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงใช้การจัดเก็บแบบเดิมนอกจากนี้ความตกลงฉบับนี้ยังได้กำหนดรายละเอียดในการกำหนดการติดฉลากสินค้า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการยกเลิกการนำเข้าสินค้าหลายรายการ เช่น ไม้กระบอกแช่เย็นและมันฝรั่ง ที่ส่งออกจากสหราชอาณาจักร เป็นต้น

นางเออซูล่า ได้กล่าวระหว่างการเดินทางมาเยือนสหราชอาณาจักรว่าความตกลงฉบับนี้ถือเป็นการเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ใหม่ของทั้งสองฝ่าย ขณะที่ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายต่างมีความเห็นว่าการตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจและให้ความชัดเจนต่อการค้าระหว่างกัน นายโทนี่ แดงเคอร์ ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรระบุว่าการเจรจาทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การค้าระหว่างไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักรภายหลังจากการแยกตัวจากสหภาพยุโรปเป็นประเด็นที่มีการเจรจากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาสองฝ่ายต่างกำหนดข้อกีดกันระหว่างกันหลายประเด็น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านแดนระหว่างกัน การบรรลุความตกลงในครั้งนี้จึงถือเป็นการสำเร็จครั้งสำคัญและน่าจะเปิดช่องทางนำไปสู่การเจรจาในประเด็นอื่นๆต่อไป

อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนับจากการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จนถึงสงครามในยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเงินเฟ้อราคาพลังงานและกำลังส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งจะต้องติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดต่อไป

ในปี 2565 การส่งออกของไทยไปยังสหราชอาณาจักรยังคงขยายตัวได้ถึงร้อยละ 27 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหาร เช่น ไก่แปรรูป อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และเครื่องปรุงอาหารไทย ที่ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ตลาดสหราชอาณาจักรจึงยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพของสินค้าไทยแห่งหนึ่งในยุโรป ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจผู้บริโภคยังคงมีความต้องการสินค้าโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหาร ที่ยังคงสามารถหาโอกาสได้ในตลาดแห่งนี้

Windsor Framework

https://www.gov.uk/government/publications/the-windsor-framework?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=caa62de9-fe44-469a-b699-7527904008bd&utm_content=immediately